

พนักงานบางจากไม่พอใจมติ'กนร.' ชี้เบื้องหลังยังต้องการขายต่างชาติ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายยอด พจน์ วงศ์มิตร ในฐานะผู้ประสานงานพนักงานบริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายศุภชัย พิศนธวานิช ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือถึงนายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการบางจาก เพื่อแจ้งมติของคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา และขอให้คณะกรรมการบางจากดำเนินการประเมินสินทรัพย์แบบสมบูรณ์ (Full Due Diligence) ความดีความชอบ ภายใน 2 เดือน และให้แจ้งความคิดเห็นให้กระทรวงการคลังทราบเป็นระยะเพื่อเสนอคณะกรรมการ กนร.ต่อไป

อย่างไรก็ตามนายยอดพจน์กล่าวว่า เมื่อศึกษาดี กนร.วันที่ 16 มิถุนายนโดยละเอียดพบว่ามติดังกล่าว มีความซับซ้อนและมีเป้าหมายแอบแฝง โดยมีข้อสังเกตคือมติดังกล่าวอ้างเน้นการขายพันธบัตรร่วมทุน ซึ่งหมายถึงนักลงทุนต่างชาติชัดเจน ขณะเดียวกัน กนร.ยังกำหนดการขายให้พันธมิตรร่วมทุน แต่ไม่ได้ระบุว่าขายด้วยหลักเกณฑ์ใด ในราคาเท่าไร และไปโรงสีหรือไม่ นอกจากนั้นดี กนร.ยังกำหนดชัดเจนว่าหากการปิดเรือนแห่งประเทศไทย (ปคท.) พิจารณาแล้วไม่ขายหุ้นใน วันของ ปคท. ก็ให้ขายหุ้นในส่วนของการกระทรวงการคลัง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ปคท.จะกลับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบางจากแทนกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้บางจากถูกรองนำโดย ปคท.ซึ่งเป็นคู่แข่งทันที เป็นการเพิ่มความขัดแย้งและปัญหาในการบริหารงานและลดการ

แข่งขันในตลาดน้ำมัน

นายยอดพจน์กล่าวอีกว่า การขายหุ้นความดี กนร.ยังเป็นแบบผสม ซึ่งคณะกรรมการจำหน่ายหุ้นบางจากที่มีนายศุภชัยเป็นประธาน และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เลขธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เป็นเลขานุการ เคยมีมติตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินว่า เป็นการเสนอขายที่มีเงื่อนไขมาก ใช้เวลานาน และโอกาสประสบความสำเร็จมีน้อย ซึ่งหากทุกผลเหล่านี้ยังคงเป็นผู้นำดำเนินการต่อความดี กนร.จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสุดท้ายจะไม่ขายหุ้นบางจาก 32% ให้พันธมิตรร่วมทุนคนที่ทั้งหมดเคยผลักดัน และมติ กนร.ครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ต่างชาติอยู่

วันเดียวกัน นายณรงค์ โชควัฒนา ผู้ประสานงานการก่อตั้งชมรมคนรักบางจาก กล่าวไว้ ชมรมได้เปิดตัวขึ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการรักษานโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าของบริษัทบางจากฯ ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง ซึ่งชมรมจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกทั้งประชาชนทั่วไป องค์กร สหกรณ์และบริษัท ให้ได้ 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอความดีของการที่จะซื้อหุ้นบางจากทั้ง 32% จากเดิมที่คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ(กนร.) กำหนดที่จะขายให้ประชาชนทั่วไป 16% และนักลงทุนต่างชาติ 16% ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสนับสนุนชมรมคนรักบางจากฯได้โดยสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ที่ปริมณังคบางจากทั่วประเทศ